

### CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Khoảng 13 giờ ngày 14/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 mưa to kết hợp với gió mạnh đã làm vỡ hơn 10m kè theo sạt lở một đoạn đê bao (đê ngoài giáp sông) của xã Trà Giang (Kiến Xương).

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng,

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Kiến Xương đã có mặt tại địa phương để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục.

Vị trí đoạn đê bị vỡ tại thôn Nặng Nhượng, xã Trà Giang. Đây là tuyến đê bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản của địa phương. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo huyện Kiến Xương, xã Trà Giang huy động nhân lực, vật tư, phương tiện tập trung xử lý sự cố.

Chỉ đạo việc ứng cứu đê, đồng chí Ngô Đồng

Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Kiến Xương huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện khẩn trương xử lý sự cố theo đúng kỹ thuật hướng dẫn của ngành chuyên môn, phấn đấu cơ bản hoàn thành ngay trong đêm ngày 14/10; đồng thời, tiếp tục huy động nhân lực, vật tư, phương tiện tổ chức gia cố các điểm xung yếu để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

\* Chiều cùng ngày, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực tế tại khu vực cồn Vành.

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra thiệt

hại sau bão số 8 tại khu vực cồn Vành, huyện Tiên Hải. Cùng đi có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Tiên Hải.

Theo tổng hợp bước đầu, do ảnh hưởng của bão số 8 kết hợp với gió mùa, sáng ngày 14/10 tại khu vực cồn Vành có sóng biển cao từ 5 - 6m; một số diện tích rừng đặc dụng bị bật gốc; kè biển của nhân dân và các đơn vị đứng chân tại đây bị xô đổ; một số diện tích nuôi trồng thủy sản bị vỡ hoặc tràn bờ. Hiện địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Kiểm tra thực tế, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Tiên Hải khẩn trương rà soát, kiểm đếm, thống kê thiệt hại của người dân và các đơn vị, đánh giá mức độ, tính chất thiệt hại báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đặc biệt, cần đánh giá đúng mức độ, nguy cơ, từ đó nghiên cứu các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với nước biển dâng, tính toán các phương án bảo đảm an toàn khi thu hút đầu tư vào khu vực cồn Vành. Đồng thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, sớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.

VŨ ĐỒNG - ĐỖ HÀ

### Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển logistics vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển

Sáng ngày 14/10, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển logistics vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa. Đồng chí Nguyễn Văn Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tính tới tháng 6/2021 cả nước có 298 cảng biển, trên 6.800 bến thủy nội địa với tổng số 235.000 phương tiện thủy nội địa, hơn 1.700 doanh nghiệp vận tải đường thủy với khoảng 43.000 lao động. Trong đó, khu vực phía Bắc hiện có khoảng 40 phương tiện vận chuyển hàng container bằng đường thủy nội địa (cả nước hiện có 637 phương tiện). Về sản lượng vận tải, tính chung năm 2020, vận tải hành khách đường thủy nội địa đạt 227 triệu lượt khách, đạt 337 triệu tấn, chiếm 19% về thị phần vận chuyển hàng hóa toàn ngành.

Đến nay, vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa phát triển chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng của đất nước; cơ sở

chênh lệch lớn vận tải thủy phía Nam và phía Bắc và tồn tại một số bất cập như: đường thủy còn bị cản trở bởi tình hình cầu thấp, việc đầu tư xây dựng cảng thủy ở các tuyến sông có thể rất khó khăn, phức tạp do quy định của pháp luật đi đôi, chính sách đầu tư cảng thủy; kết cấu hạ tầng luồng tuyến, cảng, bến thủy còn nhiều hạn chế, thiếu chính sách ưu đãi đầu tư phát triển...

Để giải quyết những vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị cần sớm đưa quy hoạch đường thủy nội địa vào triển khai, trong đó xác định rõ những vấn đề trọng tâm cần giải quyết của đường thủy nội địa để triển khai trong thời gian tới; cần có sự kết hợp, phát triển đồng bộ giữa hàng hải và đường thủy nội địa nhằm góp phần giảm tải cho đường bộ, đường sắt; tăng đầu tư hàng năm để đẩy mạnh tốc độ phát triển và tỷ trọng đảm nhận của vận tải khách đường thủy nội địa, ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa; triển khai các dự án để giải quyết điểm nghẽn; tiếp tục bố trí tăng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm cho quản lý, bảo trì đường thủy nội địa...

NGUYỄN THỜI



Huyện Kiến Xương, xã Trà Giang huy động nhân lực, vật tư, phương tiện tập trung xử lý sự cố.

Ảnh: THU THUY

## Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với góc nhìn của công tác dân vận

Ngày 5/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Để triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 10/9/2021 Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị khởi đầu vận cấp tỉnh, cấp huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để thống nhất nhận thức công tác giải phóng mặt bằng là một khâu, một công đoạn then chốt, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai các dự án đầu tư; là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền nơi có dự án; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Bởi vì công tác giải phóng mặt bằng là công việc rất phức tạp liên quan đến nhiều đầu mối và tác động đến nhiều người, cần phải thực hiện đồng bộ, nhất quán, kiên trì, quyết liệt. Phải bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các đối tượng liên quan và nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng không phải là nhiệm vụ của riêng cá nhân, tổ chức nào, không chỉ là công việc của cán bộ làm công tác dân vận mà là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Đương nhiên, cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận phải là lực lượng nòng cốt tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời là người xây dựng kế hoạch, phối hợp hành động, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ.

Trong tác phẩm "Dân vận", khi đặt câu hỏi "Ai phụ trách dân vận", Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy: "Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức

nhân dân (Liên Việt, Việt Minh...) đều phải phụ trách dân vận. Thị dụ, trong phong trào thi đua cho đủ ăn, đủ mặc, cán bộ chính quyền và cán bộ đoàn thể địa phương phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau chia công rõ rệt, rồi cùng nhau đi giải thích cho cho dân hiểu, cổ động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, sắp xếp việc làm, khuyến khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết những điều khó khăn... Những hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thi đua làm, để làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân làm".

Như vậy, việc tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là việc làm "không phải của riêng ai" của tất cả mọi người, mọi lực lượng, trong đó phải hết sức coi trọng bồi dưỡng công tác vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ chuyên môn làm nhiệm vụ đo đạc diện tích đất, kiểm đếm tài sản trên đất làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất. Đây là lực lượng có lợi thế trong công tác dân vận vì họ thường xuyên, tiếp xúc với đại diện các hộ gia đình có diện tích đất phải thu hồi. Ngoài việc phải đo đạc, kiểm đếm tài sản chính xác, công khai, đúng các quy định của pháp luật, đội ngũ cán bộ chuyên môn cần coi trọng và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của dự án đầu tư đối với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; giải thích cho dân nắm vững các cơ chế, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ người dân có diện tích đất phải thu hồi, giá trị tài sản theo quy định đối với từng loại tài sản trên đất... tạo sự đồng thuận của nhân dân sớm gia nhập phong trào thi đua "Đẩy

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, hướng ứng phong trào thi đua "Đẩy

nhấn tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh" do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua triển khai tới các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh thực hiện tốt những nội dung sau:

1- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân toàn văn Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong các buổi sinh hoạt chi hội quý III, quý IV/2021. Ở những nơi có điều kiện và khi các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho phép, hội cơ sở tổ chức sinh hoạt toàn thể hội viên để phổ biến, quán triệt; đồng thời, động viên các cựu chiến binh viết tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, nhất là đài truyền thanh xã, phường, thị trấn về ý nghĩa, tầm quan trọng và những khó khăn, phức tạp trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân cùng thực hiện.

2- Vận động cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân, nhất là những gia đình có quyền và nghĩa vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tham dự đầy đủ các cuộc họp do thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn tổ chức, nghe phổ biến về ý nghĩa, quy mô dự án, diện tích đất phải thu hồi, cơ chế, chính sách hỗ trợ sau thu hồi đất... từ đó tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư nhằm sớm bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện dự án.

3- Đối với những cựu chiến binh còn có những nội dung chưa nhất trí trong quá trình đo đạc diện tích đất phải thu hồi hoặc kiểm đếm tài sản trên đất, hội cơ sở, chi hội gặp gỡ, vận động, hướng dẫn cựu chiến binh gặp cán bộ, cơ quan chức năng để được tư vấn, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời bảo vệ quyền và

lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh. Các cấp hội coi trọng việc truyền, vận động không để hội viên bị kẻ xấu lợi dụng kích động tham gia tụ tập đông người, khiếu kiện vượt cấp ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương và uy tín của tổ chức hội.

4- Các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh tổ chức phát động, hưởng ứng phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh" với những nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, sát với tình hình địa phương và tổ chức hội. Quá trình thực hiện thường xuyên nắm tình hình, chủ động xây dựng, phát hiện, biểu dương hội viên khắc phục khó khăn, gương mẫu bàn giao đất, hiến đất phục vụ triển khai dự án. Đối với những cựu chiến binh có những việc làm thật sự tiêu biểu, có tác dụng lan tỏa, tổ chức hội chủ động báo dương, khen thưởng theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc tổ chức hội cấp trên khen thưởng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các dự án, kèm theo các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với kinh nghiệm tuyên truyền, vận động trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư của những năm trước đây, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, với phương châm "Công tác dân vận không phải của riêng ai và mọi người cùng làm công tác dân vận", mặc dù còn những khó khăn, vướng mắc ở một số vấn đề cụ thể nhưng nhất định công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư ở tỉnh ta sẽ được nhân dân trong tỉnh đồng thuận và nhất định sẽ thành công.

NGUYỄN VĂN HÂN  
Chủ tịch  
Hội Cựu chiến binh tỉnh

## Tập trung khắc phục lúa, cây màu bị ảnh hưởng bởi mưa bão



Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh giúp nhân dân xã Thụy Chính (Thái Thụy) thu hoạch lúa mùa.

Đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua làm 13.300ha lúa mùa bị giảm năng suất và 12.300ha cây màu vụ đông trên địa bàn bị chết và ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển.

Để kịp thời hỗ trợ người dân chủ động phòng, tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra, Bộ CHQS tỉnh đã phân công 246 cán bộ, chiến sĩ; Tỉnh đoàn huy động 2.150 đoàn viên, thanh niên các cấp; Công an tỉnh cử 85 chiến sĩ là đoàn viên về các địa phương thu hoạch lúa mùa giúp dân.



Tranh thủ thời tiết tan rã, nông dân xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) thu hoạch lúa mùa bị đổ.

Hiện nay, trên đồng ruộng vẫn còn trên 22.000ha lúa mùa chưa thu hoạch, tập trung ở các

huyện: Tiên Hải, Thái Thụy, Kiến Xương. Ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương chỉ đạo nông dân



Nông dân xã Diệp Nông (Hưng Hà) sử dụng khum vòm để bảo vệ cây màu vụ đông.

khẩn trương dựng, buộc tránh hạt lúa này mầm; huy động tối đa phương tiện khơi thông dòng chảy, đào hố 2 đầu góc ruộng nhằm tiêu nước trên và dưới bề mặt một cách nhanh nhất, sử dụng bơm cưỡng bức, kết hợp tháo nước nhanh để cứu rau màu vùng bị ngập úng, ưu tiên bơm nhanh cho diện tích bị ngập nặng, khó tiêu thoát nước. Đối với diện tích rau bị thiệt hại hoàn toàn nên tạm dừng việc gieo trồng, bảo quản tốt lượng giống và cây trong bìa, chuẩn bị các phương án để hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất như: hỗ trợ giống cây ưa lạnh để gieo trồng lại khi thời tiết thuận lợi; điện tích rau có khả năng phục hồi cần xử nhẹ mặt ruộng nhằm cung cấp ô xy cho bộ rễ, bổ sung thêm phân bón khi thời tiết thuận lợi giúp cây nhanh phục hồi.

Đối với lúa đã thu hoạch, người dân cần chủ động trong việc hong phơi tại gia đình, dàn mỏng trong phòng, dùng quạt máy để quạt cho khô ráo, không để thóc bị ẩm mốc; mặt khác có thể sấy liên hệ với các đơn vị sấy thóc để để phòng trong điều kiện bất lợi nhất của thời tiết.

\* Đến ngày 14/10, huyện Quỳnh Phụ đã thu hoạch 90% diện tích lúa mùa, còn gần 1.000ha chủ yếu là lúa nếp chưa thu hoạch bị đổ do mưa kéo dài. Tại các xã Đông Hải, An Vinh, An Ấp, Quỳnh Hội, Quỳnh Minh, An Cầu... có nhiều diện tích lúa nếp bị đổ, huyện yêu cầu các xã tập trung nhân lực, máy móc thu hoạch diện tích lúa đã chín; chủ động liên hệ với lò sấy thóc ở các xã Đông Tiến, Quỳnh Hội để sấy cho bà con xã viên, hạn chế thấp nhất thóc này mầm. Đối với diện tích rau màu đã trồng, HTX DVNN các xã tiếp tục kêu gọi nông dân khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước, che chắn cây màu đã trồng. Sau ảnh hưởng của bão, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khuyến cáo bà con nông dân có biện pháp chăm sóc rau màu, bảo đảm cây sinh trưởng và phát triển tốt.

NHÓM PHÓNG VIÊN